

Số: /KH-PGDĐT

Thủ Thừa, ngày tháng 11 năm 2021

## **KẾ HOẠCH**

### **tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”**

Thực hiện Kế hoạch số 3151/KH-SGDĐT ngày 19/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như sau:

#### **I. Mục đích yêu cầu**

Phát huy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2020; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, của từng cơ quan, đơn vị.

Góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thông qua việc học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và và nghị quyết đại hội đảng các cấp của cơ quan, đơn vị.

Việc tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị phải tổ chức thường xuyên, liên tục, có hệ thống; hình thức tuyên truyền phong

phù, đa dạng, sinh động phù hợp với tình hình của đơn vị, địa phương và diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

## **II. Nội dung tuyên truyền**

Tuyên truyền những kết quả quan trọng mà các địa phương, đơn vị đã đạt được qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các quy định về đạo đức nhà giáo; thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học, xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, lành mạnh; xây dựng hình ảnh nhà giáo mẫu mực, tận tụy, tâm huyết, đổi mới, sáng tạo, giàu lòng nhân ái đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đẩy mạnh đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến chuyên đề toàn khóa gắn với chuyên đề hàng năm vào các ngày kỷ niệm, lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Lao động giỏi-Sáng tạo”, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh tích cực tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm”, phụ nữ 2 giỏi “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Nam giới điểm 10”, gương “Người tốt, việc tốt”....

Phát hiện, biểu dương cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc và các bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW; gắn với tuyên truyền, biểu dương điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, gương “Người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết thống nhất, sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị.

Kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức. Đấu tranh với các thế lực thù địch, cơ hội, phản động xuyên tạc, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên

tác đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công cuộc đổi mới theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

### **III. Tổ chức thực hiện**

Trên cơ sở nội dung kế hoạch này, thủ trưởng các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chi bộ và các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị mình để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- TP, PTP;
- Các bộ phận chuyên môn;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, Nh.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Trần Thị Kim Nhãn**